

ยกย่องสังฆราช ชูจัด'โรคเรื้อน'

องค์การอนามัยโลกยกย่องพระสังฆราช
ดำรงตำแหน่งมุลินิสงเคราะห์โรคเรื้อน
ทำให้หมดไปจากประเทศไทย เตรียมจัด
พิมพ์ภาพวาดต้นแบบ ♦ อ่านต่อหน้า 9

สังฆราช

□ ต่อจากหน้า 1

สมเด็จพระสังฆราช 1 แขนงแห่แจกประชาชน
ส่วนหนึ่งคือภาพพระประวัติ “ญาณสังวรานุ
สรณ์” พิมพ์เสร็จแล้ว ในเล่มมีทั้งภาพถ่าย ภาพ
วาดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ถึงช่วงพระอาการ
ประชวรที่ รพ.จุฬาฯ จนสิ้นพระชนม์ พร้อมแจก
เช่นกัน ขณะที่ประธานสงฆ์ญี่ปุ่น มากวยสักกา
ระ 12 พ.ย.

เมื่อวันที 6 พ.ย. พิธีบำเพ็ญพระกุศล
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก เข้าสู่วันที่ 13 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ที่ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. มีพิธีสวดพระอภิธรรมใน
พิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพสมเด็จพระ
สังฆราช จากนั้นตั้งแต่เวลา 08.30 น. จึงเปิดให้
ประชาชนเข้าถวายสักการะ โดยมีสถาบันการ
ศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
เข้าถวายสักการะ อาทิ นักเรียนโรงเรียนเปล่ง
ประสิทธิ์สาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรม
ผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเขต 4 สระบุรี และคณะอัสสัมชัญ ธนบุรี
 เป็นต้น

จากนั้นเวลา 11.00 น. นายวิเชษฐ เกษม
ทองศรี รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพในพิธี
สวดพระอภิธรรมพระศพ ต่อมาเวลา 13.45 น.
สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
และรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้
นำพระป้าคณะศิษยานุศิษย์สวดหลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี คณะ
ศิษยานุศิษย์หลวงปู่่มนุญรัตโต 250 รูป นำโดย
พระธรรมฐิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย
จ.ร้อยเอ็ด และเจ้าคณะภาค 10 เจ้าสักการะพระ
ศพสมเด็จพระสังฆราช โดยมีพิธีสวดของมา
กรรม ซึ่งเป็นประเพณีของพระสงฆ์คณะธรรมยุต

เมื่อมีการประพุดติประมาณล่วงเกินใด ๆ ก็จะมี
การขอขมาทันที เนื่องด้วยพระจริยวัตรเมื่อครั้งที่
สมเด็จพระสังฆราชทรงงานได้ ท่านจะทรงงาน
ไปตามวัดป่ากรรมฐานบ่อยครั้ง

พระสากขวงศิวสุทธิ ผู้ช่วยเลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า วัดบวรนิเวศ
วิหารฯ ได้รับการประสานงานจากสภาผู้นำสูงสุด
ชาวพุทธโลก และคณะสงฆ์นิคายเนนบุทสุซุ
ประเทศญี่ปุ่น ว่าในวันที่ 12 พ.ย. ภิกษุ ดร.
เกียว เซ เออนจินโฮย ประธานสงฆ์ นิคายเนนบุท
สุซุ ในฐานะประธานผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลก
และคณะ จะเดินทางมากวยสักการะพระศพ
สมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากทางสภาผู้นำ
สูงสุดชาวพุทธโลก สำนึกในพระกรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง
การประชุมผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลก ขึ้นเมื่อปี
2543 ณ เมืองเกียวโต และมีการประชุมต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญยังส่งผลให้มีการจัด
สร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นศูนย์กลางพระพุท
ศาสนาของโลก ในบริเวณหุบเขาเมืองเกียวโต
ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยในปีที่ผ่านมา สภาผู้นำสูงสุดชาวพุทธโลก
ยังถวายสมัญญานามยกย่องสมเด็จพระสังฆราช
ในฐานะ “ผู้นำสูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”
อีกด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
กล่าวอีกว่า องค์การอนามัยโลกได้ส่งสารแสดง
ความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระ
สังฆราช เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช เคยดำรง
ตำแหน่งประธานมุลินิสงเคราะห์โรคเรื้อน
แห่งประเทศไทย ซึ่งพระองค์ได้สงเคราะห์ผู้เป็น
โรคเรื้อน และหาวิธีการป้องกันไม่ให้ระบาดเพิ่ม
ขึ้น ทำให้โรคเรื้อนหมดไปจากประเทศไทยในยุค
ที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานมุลินิสง
นั้น องค์การอนามัยโลก จึงได้ยกย่องพระองค์
และส่งสารแสดงความอาลัยมาในครั้งนี้ด้วย

ด้านพระธีรโพธิภิกษุ พระผู้ถวายงานวาด

ภาพสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ขณะนี้อาตมา
ได้วาดภาพสีน้ำมันสมเด็จพระสังฆราช และ
เครื่องประกอบพระอิสริยยศ ระดับพระโกศ ที่
ประดิษฐานยังตำหนักเพชร เพื่อนำไปเป็นต้น
แบบ จัดพิมพ์เป็นภาพขนาดเอ 4 จำนวน 1 แขน
แผ่น เพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่มากวยสักกา
ระ ซึ่งภาพดังกล่าวมีแนวคิดมาจาก พระประวัติ
ของสมเด็จพระสังฆราช เมื่อครั้งอดีตที่ยังเป็น
สามัญชน สีด้านหลังของพระรูปสมเด็จพระ
สังฆราชจะมีสีเขียวเข้มเกือบจะเป็นสีดำ ส่วนด้าน
หน้าพระรูปจะเป็นครีมนวลใส แสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงดำรงอยู่ในสมณเพศ และดำรง
ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ส่วนด้านล่างของ
ภาพจะเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ซึ่ง
พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ยังคง
อยู่ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับภาพไปได้เห็นหลัก
ธรรมว่า ชีวิตนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก
ความดีงาม

“นอกจากนี้หนังสือญาณสังวรานุสรณ์
ซึ่งหนังสือภาพพระประวัติ ได้จัดทำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยในเล่มจะมีทั้งภาพถ่าย และ
ภาพวาดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ถึงช่วงพระอาการ
ประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รวมทั้งช่วง
เวลาสิ้นพระชนม์ ประชาชนจะได้เห็นถึงความ
น่ารัก ความอบอุ่น ความเมตตา ที่มีอยู่ใน
พระองค์ อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ได้นำมา
แจกให้แก่ประชาชนที่มากวยสักการะพระศพ
สมเด็จพระสังฆราชแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
พระธีรโพธิภิกษุ กล่าว.